

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

BIỂU TÔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC THÁNG 12 NĂM 2024

TT	Vị trí việc làm cần tuyển	Vị trí	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Bác sĩ điều trị	Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Can thiệp mạch) (01), Khoa Gây mê hồi sức (02), Khoa Hồi sức tích cực chống độc (02 Bác sĩ Hồi sức ngoại, 02 Bác sĩ Hồi sức Nội), Khoa Khám bệnh (01 Bác sĩ Tâm thần), Khoa Mắt (01), Khoa Nội tiết (08), Khoa Nội tiêu hóa (01), Khoa Nội thần kinh (04), Khoa Nội thận - tiết niệu (03), Khoa Ngoại tiết niệu (01 Bác sĩ Tiết niệu, 01 Bác sĩ Ngoại - Lòng ngực mạch máu), Khoa Ngoại thần kinh (02), Khoa Nhi (02), Khoa Nhiễm (01), Khoa Răng hàm mặt (02), Khoa Xét nghiệm (01)	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ có trình độ sau đại học và Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa dự tuyển.</li> <li>- Các tiêu chuẩn khác: Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự tuyển.</li> <li>- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.</li> </ul>	Khám, chữa bệnh theo chuyên khoa; tham gia thường trực và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
2	Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân	Các khoa lâm sàng	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.</li> <li>- Các tiêu chuẩn khác: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</li> <li>- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.</li> </ul>	Lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo đúng quy chế chuyên môn; Thực hiện chế độ báo cáo, ghi chép hồ sơ bệnh án; tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát các điều dưỡng (theo phân cấp) trong việc thực hiện chế độ chăm sóc người bệnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công.
3	Hộ sinh	Khoa Sản	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh.</li> <li>- Các tiêu chuẩn khác: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</li> <li>- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.</li> </ul>	Tham gia tiếp nhận, phân loại người bệnh ban đầu, thực hiện các quy trình, kỹ thuật chăm sóc; Thực hiện chế độ báo cáo, ghi chép hồ sơ bệnh án; tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát các điều dưỡng/ hộ sinh trong việc thực hiện chế độ chăm sóc người bệnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa và Hộ sinh trưởng phân công.

TT	Vị trí việc làm cần tuyển	Vị trí	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
4	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu phục hồi chức năng	Khoa Phục hồi chức năng	1	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Phục hồi chức năng, có Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển. - Các tiêu chuẩn khác: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu cho người bệnh, luyện tập cho người bệnh các hoạt động tự chăm sóc bản thân trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày, giúp người bệnh tái hòa nhập với môi trường sống ở gia đình và cộng đồng, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thực hiện những nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa và Kỹ thuật viên trưởng khoa phân công.
5	Công tác xã hội viên	Phòng Công tác xã hội	1	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội, tâm lý học. - Các tiêu chuẩn khác: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, sử dụng máy vi tính thành thạo. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng đang gặp khó khăn về vật chất và tâm lý. - Tham gia công tác chăm sóc khách hàng trong bệnh viện (tiếp nhận, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ...) - Các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.
6	Chuyên viên	Phòng Kế hoạch tổng hợp	1	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Cử nhân Y tế công cộng, Dược sĩ, ưu tiên có Chứng chỉ/giấy phép hành nghề và có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí dự tuyển. - Các tiêu chuẩn khác: Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	Lập kế hoạch, kiểm tra theo dõi quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, giám sát các quy trình kỹ thuật, tuân thủ phác đồ điều trị, hồ sơ bệnh án. Tham gia giám sát các chuyên đề bảo hiểm xã hội của Bệnh viện. Các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.
7	Hộ lý	Phòng Điều dưỡng và các Khoa.	2	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở (9/12) trở lên. - Các tiêu chuẩn khác: Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Bệnh viện. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.	Hỗ trợ người bệnh; phụ giúp điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; đảm bảo vệ sinh, bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công; tham gia thường trực và thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Điều dưỡng phân công.

Tổng cộng:

101

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 12 năm 2024



TS.BS.Cao Tấn Phước